

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง ไทยโพสต์	<p>เสนอยกเลิกคุมงบ สสส.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ ด้านสังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค. พล.อ.ชาติอุดม ติตถะสิริ ประธานครร. ได้ยื่นหนังสือยกเลิกคำสั่งให้ครร.เข้าไปควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของ สสส. ให้แก่นายกรัฐมนตรีแล้ว คาดว่านายกฯ จะลงนามอนุมัติในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ พินิจการเมือง	<p>ระบบประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กล่าวถึงความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ รัฐบาลต้องมีบทบาท 4 เรื่อง คือ 1.เป็นผู้ลงทุนหลัก และมีกลไกการจัดการที่กำกับดูแลให้ประชาชนได้ประโยชน์ และหากมีการให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ก็จะมีหลักประกันว่าค่าใช้จ่ายจะไม่สูงจนกลายเป็นภาระของรัฐ 2.สร้างคานิยมที่ถูกต้องให้กับประชาชนในเรื่องสุขภาพ ให้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 3.สร้างกติกาและระบบในสังคมให้ประชาชนปลอดภัยจากความเสียหายทางสุขภาพ เช่น การทำให้เกิดนโยบายสาธารณะในภาคส่วนต่างๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และ 4.จัดให้ประชาชนมีที่พึ่งด้านสุขภาพที่ใกล้บ้าน มีการทำงานเชิงรุก สามารถดูแลต่อเนื่อง และส่งต่ออย่างไร้รอยต่อ</p>
ผู้จัดการรายวัน มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>ร้อง สบส.ตรวจสอบ นพ.ชลทิศ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.เซบิง ไชยศาสน์ พร้อมด้วยทนาย และนายภฤติน จิกิตศิลป์ ผู้เสียหายจากการทำศัลยกรรมเดินทางไปยังกรม สบส. เพื่อร้องเรียนกรณี นพ.ชลทิศ สิริรัชดานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ปลอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ทำศัลยกรรมแทนในคลินิกของตนเอง พร้อมแสดงภาพบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ในการทำศัลยกรรมด้วย และสัปดาห์หน้าจะไปร้องเรียนที่แพทยสภา โดยมี นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดี สบส. เป็นผู้รับเรื่อง โดยนายภฤติน กล่าวว่า หลังจากที่ทราบว่า มีผู้ที่ไม่ใช่ศัลยแพทย์มาทำเฟลลิ่งให้ ซึ่งช่วงแรกที่ทำหน้าที่แต่งดี แต่ผ่านไป 1-2 เดือน หน้าก็หย่อนคล้อยลงมามาก จึงเตือนประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ</p> <p>ด้าน นพ.ภัทรพล กล่าวว่า จะนำหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการพิจารณา แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีความผิดหรือไม่ ต้องดูข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน ซึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนความคืบหน้าการเปรียบเทียบปรับโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลนั้น ขณะนี้สถานพยาบาลได้ทำหนังสือขอเลื่อนระยะเวลาการเปรียบเทียบปรับไปอีกอย่างไรก็ตาม สบส.ได้เตรียมแก้ไขกฎหมายโทษปรับการโฆษณาตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 โดยต่อไปการโฆษณาจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ สบส. ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในการพิจารณาของสนช.</p>
เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ อายุ 33 ปี พิธีกรดำเนินรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" มีอาการป่วยกะทันหันระหว่างจัดรายการ หลังจากนั้นได้เข้ารับรักษาตัวที่รพ.วิชัยยุทธ แพทย์ตรวจพบว่า มีอาการไขเลือดออก และภาวะหัวใจเต้นเร็วจากการติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูร้อนมีผลต่อการเพิ่มจำนวนยุงลาย ซึ่งเป็นตัวการแพร่เชื้อไขเลือดออก ไข้ชิก้า และไขปวดข้อ ได้ให้อสม.ให้ความรู้ประชาชนให้เข้าใจธรรมชาติของยุงลาย เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลายให้ดียิ่งขึ้น เน้นหนักตั้งแต่ พ.ย.2558 ถึงสิ้นเดือน เม.ย.2559 ซึ่งเป็น 6 เดือนที่มีโอกาสจะลดจำนวนยุงลายขณะยังเป็นลูกน้ำได้มากที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.สิงห์บุรี ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน/ทุกองค์กรให้ปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมทั้งเสริมด้วยการขัดล้างไขยุงลายที่ติดอยู่ตามขอบภาชนะใส่น้ำด้วย</p>
มติชน MGR Online	<p>องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงการก่อตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ว่า เรื่องยังไม่มีความคืบหน้า และกังวลว่าจะตั้งไม่สำเร็จ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ระบุว่า รัฐต้องจัดให้มีมาตรการ หรือกลไกในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว</p> <p>ล่าสุด สคบ.ได้เชิญหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 63 คนมาประชุม และเชิญตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมมาร่วมด้วย มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มติว่า จะไม่ทำกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากซ้ำซ้อนกับ สคบ. ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ซ้ำซ้อน เพราะการทำงานไม่ได้ใช้อำนาจรัฐแบบ สคบ. หรือ อย. ที่ไปตรวจหรือลงโทษ แต่เป็นการเข้าไปถ่วงดุลงานคุ้มครองผู้บริโภค เหมือนกับการตั้งสภาอุตสาหกรรม</p> <p>ทั้งนี้ จากการหารือกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา รายละเอียด ดังนั้น ภาคประชาชนจะขอคำตอบภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยในวันที่ 11 มีนาคมนี้ จะทวงถามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไป และหลังวันที่ 15 มีนาคม จะขอเข้าพบ ม.ล.ปนัดดาอีกครั้ง</p>
ไทยโพสต์	<p>คดีเสก โลโซ ฟ้อง รong ผอ.สถาบันอัญญาธิกร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อังกูร ภัทรากร รong ผอ.สถาบันอัญญาธิกร์ และนายความ ได้เดินทางมาไกล่เกลี่ยกับเสก โลโซ และได้ยินยอมยุติข้อพิพาทระหว่างกัน ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมถอนฟ้องคดีต่อกันแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย รวมทั้งไม่ต้องลงโฆษณาข้อความขอขมาด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p>คัดกรรรมความงามอย่างปลอดภัย</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการทำศัลยกรรมความงาม โดย น.ส.ชรัชดา พิทักษ์บุตร หรือ "น้องโบว์" อายุ 24 ปี ที่เพิ่งครองตำแหน่ง "นางสาวถิ่นไทยงาม" ปี 2559 ระบุว่า ทำงานอยู่ที่กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชื่นชมการบริการของบีบี คลินิก ที่ไปรับการผ่าตัดเสริมหน้าอก ว่า มีความปลอดภัย เนื่องจากใช้วัสดุแพทย์เป็นผู้ดมยาสลบ มีบริการรถไปรับ-ส่งถึงที่บ้าน และมีพนักงานคอยโทร.ถามถึงอาการและแนะนำวิธีการดูแลอย่างละเอียด</p> <p>ขณะที่ นพ.พทยา ตันธนาริปี ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำบีบี คลินิก ระบุว่า คลินิกให้ความสำคัญเรื่องความสวยงามและความพึงพอใจของคนไข้ ควบคู่กับความปลอดภัย</p>
สปริงนิวส์	<p>ลูกเกิด 5 วันช็อกเสียชีวิต-รพ.วินิจฉัยไม่เหมือนกัน</p> <p>-เสนอข่าว นายเลอพงษ์ ท่วมใจหาญ และ น.ส.บุษยพรรณ ชาวบ้าน ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ได้ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม ระบุว่า ลูกที่เกิดมาเพียง 5 วัน ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำเอกสารการเสียชีวิตของโรงพยาบาลที่วินิจฉัยโรคที่ไม่ตรงกัน</p> <p>ทั้งนี้ภรรยาได้ฝากท้องที่โรงพยาบาลดังกล่าวมาตลอด และผ่าคลอดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ กระทั่งวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ห้องคลอดนำลูกไปฉีดวัคซีน ต่อมาแพทย์ได้มาเยี่ยมและตรวจดู โดยบอกว่าถ้าไม่มีภาวะตัวเหลืองสามารถกลับบ้านได้ จึงได้นำไปตรวจเลือด โดยพยาบาลได้พาน้องไปเจาะเลือด หลังจากนั้นพยาบาลมาแจ้งว่า ลูกตัวเหลืองต้องอบ โดยมีคนเข็นตุ๋บเข้ามาให้และสอนวิธีการใช้เครื่อง ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่อีกคนมาบอกให้แม่ให้น้องไปชั่งน้ำหนักและกินนมในห้องพยาบาล เมื่อชั่งน้ำหนักเสร็จเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องให้น้ำเกลือ ทำให้แม่ของเด็กสงสัย แต่พยาบาลตอบว่าทารกมีไข้ ต้องให้น้ำเกลือใช้จะได้ลด ซึ่งระหว่างนั้นไม่มีแพทย์อยู่ในห้อง เมื่อพยาบาลเจาะเข็มลูกได้เกิดอาการช็อก และกว่าจะส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธรใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ทำให้มีอาการสาหัสมาก และเสียชีวิตในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และมีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กของพ่อและแม่ โดยมีผู้ใช้ในเฟซบุ๊กได้แชร์ต่อๆ กันไป</p> <p>ด้าน นายอเนก อ่ำสกุล รong นพ.สจ.สุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมกับแพทย์พยาบาล และผู้เสียหาย แต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ และกล่าวว่า จะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เนื่องจากแพทย์ไม่ยอมบอกว่าเด็กเป็นอะไรถึงเกิดอาการช็อก แต่ในใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง ระบุว่าติดเชื้อในกระแสโลหิต ส่วนในใบหนังสือรับรองของโรงพยาบาลศิริราชแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการอีกครั้ง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์	<p>ชาวบ้านร้องทุกข์ปัญหาหมอลพิษ</p> <p>-เสนอข่าว ชาวชุมชนแถวตลาดบ้านโป่ง อ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร้องทุกข์กรณีคนทำไร่อ้อยเผาใบอ้อย ทำให้ฝุ่น คิวบิน เขม่าไฟ ลอยเข้าบ้าน ติดเสื้อผ้าและต้องทนสุดตมมานาน ขอให้สาธารณสุขจังหวัดช่วยหาทางป้องกันด้วย</p> <p>-ชาวบ้านเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ที่ซอยบางกระดี 19 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ปล่อยกลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจาย ขอให้สาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ความก้าวหน้า รพ.ปว</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมูลนิธิฯ และสำนักงานมูลนิธิฯ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จ.น่าน พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯกษัตริย์ไทย ทั้งนี้ ได้ตั้งกองทุนออกซิเจนเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมด 469 คน</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น ช่อง 3	<p>สธ.มอบรางวัลสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศ ให้ รพ.ในสังกัด สสจ. และสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ มีรพ.ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จำนวน 761 แห่ง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคธาลัสซีเมีย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวหลังเปิดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 จ.ขอนแก่น ว่าโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของยีน พบพาหะในประเทศไทย 18-24 ล้านคน มีผู้ป่วย 6 แสนคน และเด็กเกิดใหม่ 12,125 คน แนะนำผู้มีภรรยาควรตรวจเลือดก่อนมีบุตร</p>
แนวหน้า	<p>ยุติการเลือกปฏิบัติผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากผลการสำรวจการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ 2 จังหวัด ในปี 2557 โดยภาพรวมพบว่า มากกว่าร้อยละ 60 มีความกังวลว่าจะติดเชื้อเอชไอวีจากการให้บริการผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ใช้วิธีการป้องกันตัวเองมากกว่าปกติระหว่างการให้บริการผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจและลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ โดยในปีแรก จะเริ่มดำเนินการในสถานบริการสุขภาพ เพราะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการใกล้ชิดกับผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี เพื่อจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้บริการที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ อยากขอให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะสื่อมวลชนร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคมว่า ขณะนี้ เอดส์ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ติดต่อกันได้ง่าย แต่ “เอดส์ รักษาได้” โรคเอดส์เป็นโรคธรรมดาเหมือนกับโรคเรื้อรังชนิดอื่น ๆ และไม่ว่าจะมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่มี ทุกคนยังคงเป็นเพื่อนกันได้</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเจริญพันธุ์</p> <p>-เสนอบทความ กรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง มีเพศสัมพันธ์กันบนโต๊ะครูหน้าห้องเรียน</p> <p>-พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เคยให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ามองให้ลึกลงไปจะพบว่า วัยรุ่นที่ถูกชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย มักจะมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ขาดความนับถือตนเอง และขาดทักษะชีวิต ทำให้มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง และขาดความยับยั้งชั่งใจ การป้องกันสามารถทำได้ โดย 1.ปลูกฝังค่านิยมเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง เช่น เพศชายต้องให้เกียรติ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศฝ่ายหญิง รู้จักอดทนรอคอย เพศหญิงต้องรู้จักวางตัว รักนวลสงวนตัว เป็นต้น 2.สร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น 3.สร้างทักษะชีวิตใช้เทคนิคการปฏิเสธเมื่อยามจำเป็น และ 4.ตระหนักรู้ที่จะป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเรียนรู้วิธีการสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง</p>
NEW 108	<p>ไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว</p> <p>- เสนอบทความกล่าวถึง โรคไบโพลาร์ เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ ผู้ป่วยจะมีอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปคนละขั้วอย่างชัดเจน โดยมีความผิดปกติในระยะพลุ่งพล่าน ซึ่งผู้ป่วยจะคล่องแคล่ว พูดเสียงดัง มีความมั่นใจ รู้สึกว่าตัวเองเก่ง นอนไม่หลับ จุนเฉียวหงุดหงิด สลับกับระยะซึมเศร้า ที่รู้สึกหดหู่ เบื่อหน่าย จิตใจไม่สดชื่น ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้น่า 27 ล้านคนทั่วโลก สมาพันธ์โรคไบโพลาร์สากลจึงมีการรณรงค์ให้เร่งป้องกันและกำหนดวัน World Bipolar Day ในวันที่ 30 มีนาคมของทุกปี</p> <p>ด้านกรมสุขภาพจิต เผยว่า โรคนี้นับได้ทั้งชายและหญิง และมักเริ่มมีอาการในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น และมักพบร่วมกับปัญหาจิตเวชอื่น ๆ โดยพบผู้ป่วยได้เข้ามารับการรักษาในสถานพยาบาลในสังกัดกรมฯ ในปี 2556 จำนวน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	52,852 ราย จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 156,663 ราย และ รพ.ศรีธัญญา มีผู้ป่วยนอกมารับบริการ 116,227 เป็นผู้ป่วยโปลิโอ 9,051 ราย
ไทยโพสต์	<p>บริการสุขภาพรับผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพในเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ</p> <p>ที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพของไทยให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์ 212 ราย เป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 51 ราย ธุรกิจสปา 127 ราย และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 34 ราย</p>
ไทยโพสต์	<p>โครงการครัวต้นแบบ พระสงฆ์โภชนาการดี</p> <p>-เสนอข่าว สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ลงนามร่วมกันในการต่อยอดโครงการครัวต้นแบบ พระสงฆ์โภชนาการดี เพื่อแก้ปัญหาโภชนาการและโรคเรื้อรังในพระสงฆ์ไทย</p> <p>โดยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ดำเนินโครงการครัวต้นแบบฯ ได้ผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่พระสงฆ์และฆราวาส ตั้งแต่ปี 2558 มีการพัฒนาและขยายผลไปยังพระและฆราวาสทั้ง 4 ภูมิภาค ผ่านองค์กรพยาบาล โดยความร่วมมือกับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยใช้เวลาทดสอบประสิทธิภาพสื่อนาน 8 สัปดาห์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างมาก จึงได้ร่วมมือกับ มจร. เพื่อนำร่องครัวต้นแบบที่ มจร.ขึ้นเป็นที่แรก โดยผลการวิจัยเบื้องต้นจากการอบรมแม่ครัว พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการโภชนาการอาหารของ มจร. พบว่า ฝ่ายโภชนาการ มจร.มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นครัวต้นแบบแก่หน่วยงาน องค์กร และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการนำสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคไปผนวกกับนโยบายประเทศ เช่น โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา คอลัมน์ขอบอก	<p>ตลาดสดน้ำซื่อ</p> <p>- เสนอข่าว ตลาดยิ่งเจริญ ได้รับรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วน นับตั้งแต่รางวัล "ตลาดที่รักษามาตรฐานสุขอนามัยตลาดต้นแบบ" ของ กทม. ระดับถ้วยทอง, รางวัล "ตลาดสดต้นแบบ" ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, รางวัล "ตลาดสดขวัญใจมหาชน คลื่น จส. 100", รางวัล ตลาดสดมาตรฐานอาหารปลอดภัย" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด "ณฤมล ธรรมวิณะ" เจ้าแม่ "ตลาดสดยิ่งเจริญ" ย่านสะพานใหม่ คณะกรรมการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดยิ่งเจริญและได้ให้คะแนน ร้อยละ 97.18 ผ่านการประเมิน "ตลาดสดระดับถ้วยทอง"</p>
เดลินิวส์ ข่าวสด The Nation	<p>พบทารกแฝด แม่เดียวกันแต่คนละพ่อ</p> <p>- เสนอข่าว สามีภรรยาชาวเวียดนามได้พาลูกฝาแฝดไปตรวจดีเอ็นเอหลังจากฝ่ายชายสังเกตเห็นหน้าตาของลูกทั้ง 2 คนไม่เหมือนกัน ปรากฏว่าดีเอ็นเอของเด็กทั้งสองคนตรงกับแม่ แต่มีคนเดียวเท่านั้นที่มีดีเอ็นเอตรงกับพ่อ</p> <p>ประธานสมาคมพันธุศาสตร์เวียดนาม กล่าวว่า กรณีที่เด็กแฝดคู่นี้มีแม่คนเดียวแต่คนละพ่อจะเกิดขึ้นเมื่อไข่ 2 ใบจากแม่คนเดียวได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิจากผู้ชาย 2 คน ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์คนละครั้ง ภายในระยะตกไข่ช่วงเดียวกัน</p>